

Số 12-NQ/QU

Quận Lê Chân, ngày 20 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY**  
**Về việc triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn**  
**trên địa bàn quận Lê Chân**

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận, công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Trên các tuyến đường, tổ dân phố, nơi công cộng cơ bản được đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được duy trì thường xuyên; Một số mô hình thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt bước đầu triển khai có hiệu quả như mô hình “*năm không, ba sạch*”, “*nhà sạch, ngõ sạch*”,...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường nói chung và việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận còn hạn chế, chưa trở thành việc làm nề nếp thường xuyên, liên tục của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 25/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trước thực trạng trên Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Nghị quyết về triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận với những nội dung cụ thể như sau:

**I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU**

**1. Quan điểm:**

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và người dân trong phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn.





Gắn công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn với nhiệm vụ xây dựng tổ dân phố văn hóa và tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn quận.

Giảm thiểu, hạn chế tới mức thấp nhất lượng rác thải đem đi chôn lấp và tăng mức tối đa lượng rác thải được tái chế, tái sử dụng, giảm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, giảm diện tích đất chôn lấp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường góp phần xây dựng môi trường đô thị quận xanh, sạch, đẹp.

## 2. Mục tiêu

- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương; Tuyên truyền sâu rộng, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

- Tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn tại nguồn hoặc sản xuất phân hữu cơ; Giảm thiểu phát sinh chất thải rắn trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tạo kinh tế tuần hoàn, giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; Đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Xây dựng, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn quận.

- Từ tháng 9/2024 đến hết **ngày 31/10/2024**, 100% các hộ gia đình, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các phường hoàn thành công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và tiếp tục duy trì từ **ngày 01/11/2024**. Đưa hoạt động phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vào nề nếp và hình thành ý thức tự giác thực hiện trong các hộ gia đình, cá nhân, các đơn vị, doanh nghiệp.

- Duy trì và nhân rộng các mô hình điểm về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của các Hội, Đoàn thể.

- Thực hiện việc nâng cấp, cải tạo các ga rác tạm; Rà soát, nghiên cứu đề xuất các điểm thu gom rác trên địa bàn quận.

## II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

### 1. Nhiệm vụ

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp và người đứng đầu đối với nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Xác định công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là nhiệm vụ quan trọng, có tính cấp bách, lâu dài, thường xuyên để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Phát huy vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện và tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Đưa hiệu quả hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trở thành chỉ tiêu đánh giá xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; tổ dân phố kiểu mẫu, làm cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm.



## 2. Giải pháp chủ yếu

### 2.1 **Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.**

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của thành phố về công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Tăng cường đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tầng lớp Nhân dân đối với việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Kết hợp giữa tuyên truyền trực quan với tuyên truyền qua không gian mạng một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, tác động mạnh mẽ tới ý thức của các tầng lớp Nhân dân. Mở chuyên trang, chuyên mục về công tác hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên hệ thống phát thanh, truyền thanh.

### 2.2. **Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp từ quận đến cơ sở đối với hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.**

Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Xác định tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó các tổ dân phố, các chi hội đoàn thể là lực lượng nòng cốt.

Xây dựng phong trào toàn dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn lồng ghép và thực hiện với các nội dung của phong trào “Ngày thứ 7 cùng dân” đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Chú trọng xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước, cam kết về bảo vệ môi trường nói chung và hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nói riêng. Thực hiện đánh giá, bình xét chất lượng, hiệu quả hoạt động phân loại rác ở các tổ dân phố; Kịp thời biểu dương, khen thưởng các địa bàn, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình làm tốt; Đồng thời nhắc nhở, phê bình những xử phạt hành chính đối với trường hợp vi phạm và bị nhắc nhở nhiều lần; đánh giá hiệu quả các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ở các tổ dân phố để nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường. Tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với cấp ủy, chính





quyền địa phương; Giữa các chi hội đoàn thể cơ sở với cấp ủy chi bộ trong việc thực hiện các cuộc vận động thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

### 2.3. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện sớm và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải không đúng quy định về bảo vệ môi trường. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về công tác phân loại rác thải, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường.

Làm tốt công tác quản lý việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Đề xuất, bổ sung các điểm tập kết rác thải, các thùng chứa phân loại chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo theo quy định. Quản lý chặt chẽ và phát huy hiệu quả các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Rà soát, điều chỉnh thời gian, tần suất và lộ trình thu gom, vận chuyển đảm bảo phù hợp cho từng loại chất thải rắn sinh hoạt.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Phát hiện sớm và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm chất thải rắn không đúng nơi quy định.

## III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, bố trí đảm bảo các điều kiện cần thiết thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn, mốc thời gian đề ra tại Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Quận ủy; Đề xuất sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 cùng dân” lồng ghép với công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đối với Ủy ban nhân dân các phường 2 lần/tháng; Thành lập đoàn kiểm tra đột xuất công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Chỉ đạo ngành Giáo dục và đào tạo quận triển khai và nhân rộng mô hình “*thu gom vỏ hộp sữa, lan tỏa sống xanh*” hình thành thói quen thu gom và phân loại rác trong các nhà trường.

2. Giao Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận tổ chức quán triệt triển khai Nghị quyết đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; Hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc xây dựng, nhân rộng mô hình “*dân vận khéo*”, chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền gắn với thực hiện phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn.



3. Giao Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Nâng cao vai trò giám sát, phản biện, tham gia góp ý với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

4. Giao Đảng ủy các phường, các chi đảng bộ trực thuộc Quận ủy tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết này đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận đối với chủ trương phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ quận đến cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết này bằng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương, của ngành, của đơn vị để tập trung tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các phường chỉ đạo Tổ dân phố, các tổ chức xã hội trên địa bàn thực hiện nghiêm việc phân loại rác thải tại nguồn. Tổ chức “ngày thứ bảy cùng dân” gắn với phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Yêu cầu có sự tham gia của toàn thể các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ cho đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn cùng ra quân thực hiện việc thu gom phân loại chất thải rắn sinh hoạt ít nhất 2 lần/tháng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận về tiến độ cũng như mức độ hoàn thành công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quản lý; Thành lập đoàn kiểm tra xử lý vi phạm hành chính những hộ gia đình, cá nhân không thực hiện phân loại rác theo Khoản 1, Điều 26 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ.

5. Giao Ủy ban nhân dân Quận chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quận ủy theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Ban Thường vụ Quận ủy định kỳ hằng năm và đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết này./.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy,
- Đ/c Vũ Thanh Chương -UVBTV, Giám đốc Công an TP, phụ trách Đảng bộ quận,
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy,
- Sở Tài nguyên và Môi trường,
- Thường trực Quận ủy,
- HĐND, UBND, UB MTTQ VN quận,
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận,
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy,
- Các đ/c Ủy viên Quận ủy,
- Lưu VPQU.

Đề báo cáo



**Phạm Văn Tân**